

ตารางสรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน	สถานะ	วันที่
ทต.เนินกุ่ม อ.บางกระทู้ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.บางกระทู้ อ.บางกระทู้ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.บางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.บึงระมาณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.วงษ์อ้อ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.สนามคลี อ.บางกระทู้ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.ห้วยแก้ว อ.บางกระทู้ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
ทต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบจ.พิษณุโลก	รายงานไม่สมบูรณ์	
อบต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.โคกสลุด อ.บางกระทู้ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ไผ่ขุดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทู้ จ.พิษณุโลก	รายงานไม่สมบูรณ์	
อบต.คันไช้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.คูนม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	

อบต.จี้วังาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ตงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ้านน้อยชุมซีเหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	รายงานไม่สมบูรณ์	
อบต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	

อบต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.พันชาติ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.มะตอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.มะตอม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ยางโกน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วงษ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	รายงานไม่สมบูรณ์	
อบต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.ห้วยเหี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	
อบต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	ยังไม่รายงาน	